

Số: 01-KH/CB

Lai Châu, ngày 08 tháng 4 năm 2025

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư**

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 04/4/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, LĐLĐ tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 04/4/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đến cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, chất lượng. Các cấp Công đoàn, người đứng đầu các cấp Công đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo; cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ phát huy tinh thần tự giác nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện các nội dung của quy định gắn với nhiệm vụ, vị trí công tác của mình.

I. NỘI DUNG

1. Tổ chức Tuyên truyền, quán triệt, triển khai

- Các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện văn bản số 520/LĐLĐ, ngày 12/02/2025 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị.

- Chi bộ LĐLĐ tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 04/4/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2025

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/ĐU, ngày 04/4/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và văn bản số 520/LĐLĐ, ngày 12/02/2025 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đến các cấp Công đoàn trong tỉnh làm cho cán bộ, đoàn viên nhận thức rõ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tính cấp thiết của việc giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong nội bộ Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp Công đoàn trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí; giữ mình trong sạch, không tham nhũng, tiêu cực; không gây phiền hà, sách nhiễu; trung thực, ngay thẳng, công tâm, khách quan; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, kỷ luật đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm và những quy định về nêu gương; tích cực tự phê bình và phê bình, chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thường xuyên thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mọi lúc, mọi nơi, trong công việc và đời sống hằng ngày.

3. Đưa nội dung giáo dục, học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thành chuyên đề sinh hoạt của chi bộ, là nội dung kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy định kỳ và là tiêu chí đánh giá, xếp loại cấp ủy và cán bộ, đảng viên hằng năm. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giáo dục liêm chính vào các kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan. Phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia tuyên truyền, vận động, học tập và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực đấu tranh, phê phán các hành vi phi “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo cấp ủy việc tổ chức thực hiện.

2. Liên đoàn Lao động các huyện, Thành phố, Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Công đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch này và văn bản số 520/LĐLĐ, ngày 12/02/2025 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; định kỳ báo cáo về Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nơi nhận:

- Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh;
- Các Ban, Văn phòng LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, Thành phố, Công đoàn CCQ Đảng tỉnh, Công đoàn UBND tỉnh
- Lưu: VT, Ban NV, CB.

TM. CẤP ỦY CHI BỘ
PHÓ BÍ THƯ



Hoàng Văn Trinh

